



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### 141 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Sáng ngày 21/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động thi đua yêu nước năm 2019; sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố...

(Xem tiếp trang 4)

THU HIÊN - THANH TÂM

### Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với khí thế mới, quyết tâm cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ

(Phát biểu phát động thi đua năm 2019 của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) (Xem trang 3)



### Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể

(Phát biểu hưởng ứng thi đua của đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh) (Xem trang 3)

(Xem trang 3)

### Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC LINH

Ảnh: NGỌC LINH

### Trao quyết định Quyền Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh

Chiều ngày 21/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định Quyền Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp (KKT và CKCN) tỉnh. Đồng chí

Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Xuyên,

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC DUẤN

### BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH Giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 21/3, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh về ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2018, từ nguồn kinh phí do UBND tỉnh phân bổ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ dự án hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế 2,893 tỷ đồng và dự án nhân rộng các mô hình giảm nghèo 3,662 tỷ đồng. Đến nay, các huyện đã triển khai hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho 190 hộ nghèo, cận nghèo và 2 hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ 239 hộ nghèo, cận nghèo theo dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Tại buổi giám sát, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình một số vấn đề về sự phối hợp giữa các sở, ngành trong thực hiện Nghị quyết số 09; các hoạt động của dự án; việc bình xét và huy động vốn đối ứng của người dân khi tham gia dự án; tiến độ giải ngân...

Đại diện đoàn giám sát đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu để giải ngân sớm nguồn kinh phí thực hiện dự án; đa dạng hình thức hỗ trợ; phối hợp với các đoàn thể xây dựng mô hình tạo điểm nhấn trong thực hiện dự án. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả dự án.

TRUNG HIẾU

### Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

Ngày 21/3, 2 đoàn kiểm tra của ngành Y tế đã kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể phục vụ học sinh của các trường: Mầm non Fairy Dream, Mầm non Quốc tế Ngôi sao sáng, Tiểu học Kỳ Bá và Phú Xuân (thành phố Thái Bình) về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà bếp, điều kiện về con người phục vụ tại bếp ăn; đặc biệt, chú trọng kiểm tra việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tươi sống, nhất là nguồn gốc các loại thịt.

Qua kiểm tra, các điều kiện về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể đều được bảo đảm khá tốt; lấy mẫu kiểm tra nhanh tại chỗ không có vấn đề bất thường. Sau chế biến, các bếp ăn đều thực hiện nghiêm việc lấy và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

HÀ DUNG

## Tăng trách nhiệm và hiệu quả chất vấn

(Xem trang 2)



Mô hình tích tụ ruộng đất tại xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

## Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau

(Xem trang 2)

### Khánh thành khu bia lưu niệm "Bến không chống"

Sáng ngày 21/3, UBND xã Thụy Liên (Thái Thụy) phối hợp cùng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành khu bia lưu niệm "Bến không chống". Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành hai tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh...

Tiểu thuyết "Bến không chống" của nhà văn Dương Hương, người con quê hương Thụy Liên được sáng tác dựa trên bối cảnh bến sông Đình Đồi và những nhân vật của vùng quê Thụy Liên. 1.500 người con Thụy Liên đã lên đường chiến đấu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, 230 người đã hy sinh, để lại làng quê 31 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và bao góa phụ. Bút pháp đậm chất văn học, mộc mạc, gần gũi của nhà văn đã khắc họa những nhân vật với những mâu thuẫn, éo le trong cuộc sống nơi vùng quê thời hậu chiến, ghi một dấu ấn sâu sắc, như bản tình ca bi tráng về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.



Tiểu thuyết "Bến không chống" đã nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991, Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016, được 14 lần tái bản, dịch ra nhiều ngôn ngữ quốc tế và chuyển thể thành phim.

Khu bia lưu niệm "Bến không chống" gồm nhiều hạng mục như bia đá khắc đại tự, khuôn viên, tiểu cảnh, kè đá... với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng, được huy động từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, được dựng nhằm lưu danh bến sông huyền thoại, vinh danh nhà văn Dương Hương và tiểu thuyết "Bến không chống". Công trình còn là điểm nhấn lịch sử, văn hóa, giáo dục, địa điểm hoạt động cộng đồng của người dân, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến thăm địa phương.

Trước đó, vào tối ngày 20/3 người hâm mộ đã có buổi giao lưu văn nghệ với đạo diễn, diễn viên đoàn làm phim "Bến không chống" và "Thương nhớ Ơ ai", hai tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bến không chống".

TRINH CƯỜNG